

## Những chiến công thầm lặng nơi biên giới

XUÂN THI

*Ngày lại ngày, ở nơi vùng biên giới xa xôi, với quyết tâm không ngại khó khăn, không quản nguy hiểm đến tính mạng, các chiến sĩ Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc đầy quyết liệt để ngăn chặn “cái chết trắng”, góp phần mang lại niềm vui, hạnh phúc và sự bình yên cho nhân dân.*

Những chuyên án ma túy được triệt phá là chiến công thầm lặng của những người lính mang quân hàm xanh trên mặt trận bảo vệ an ninh biên giới quốc gia; là việc làm mang nhiều ý nghĩa nhằm thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng trong lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Điều đặc biệt hơn, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Bình là một trong những điển hình tiêu biểu tham gia chương trình giao lưu trực tiếp trên Đài Phát Thanh - Truyền hình Quảng Bình. Đây không chỉ là niềm vui mà như một món quà có ý nghĩa động viên, thôi thúc ý chí của những người lính biên phòng tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019).

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh trên biên giới - vùng biển dài 317km. Trong đó, tuyến biên giới đất liền tiếp giáp hai tỉnh Khăm Muộn và Sa Vẳn Na Khệt (Lào) dài 201km; có 3 tuyến đường nối liền Việt Nam - Lào (đường 12A có Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, đường 20 có Cửa khẩu Cà Roòng; đường 16) và nhiều đường tiểu mạch qua lại hai bên biên giới. Địa hình ở những khu vực

này chủ yếu là núi cao, vực sâu và nhiều sông suối nên các đối tượng xấu thường tập kết, buôn bán và vận chuyển ma túy từ bên ngoài vào Việt Nam. Ngoài ra, đường bờ biển ở Quảng Bình dài 126km, có cảng Hòn La, cảng Gianh, cảng Nhật Lệ và nhiều cửa sông, cửa lạch tạo điều kiện cho các hoạt động buôn bán “chất cấm” diễn ra trên đường thủy nội địa và đường biển. Do đó, trong những năm qua, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới và vùng biển ở Quảng Bình có nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt, ở trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào là địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Bình đã xác định đấu tranh ngăn chặn tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy ở khu vực biên giới là nhiệm vụ rất quan trọng.

Thượng tá Đặng Văn Hoàng, Phó Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Bình cho biết: Với tinh thần chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn ma túy từ xa, đơn vị đã phối hợp với lực lượng công an, quân đội Lào sẵn sàng đập tan những đường dây ma túy xâm nhập từ Lào về Việt Nam. Có thể nói, cuộc đấu tranh ngăn chặn tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy trên khu vực biên giới của đơn vị là hết sức gian khổ; đối diện với các hành động liều lĩnh của bọn tội phạm ma túy có vũ trang. Trong những lần đánh án, truy bắt các loại tội phạm, các chiến sĩ Phòng

phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã trải qua các cuộc đấu trí cam go với những tên trùm ma túy sừng sỏ trong giới buôn “cái chết trắng” ở khu vực biên giới.

Ngay đầu năm 2018, Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã xác lập chuyên án 536Lv, 537Lv nhằm đấu tranh tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam qua đường Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Qua công tác nắm tình hình, Ban Trinh sát ngoại biên phát hiện một số đối tượng người Việt Nam và người Lào sinh sống ở khu vực Hỉn Bun, Na Cai và Thị xã Thà Khẹc (tỉnh Khăm Muộn) đang cấu kết tổ chức mua bán ma túy với số lượng lớn. Nguồn ma túy chủ yếu lấy từ các tỉnh bắc Lào và Thủ đô Viêng Chăn, rồi vận chuyển về Thà Khẹc, Nôm Ma Lạt và khu kinh tế Lăng Khàng để bán lại cho các đối tượng ở trong địa bàn và cung cấp cho các đường dây vận chuyển về Việt Nam. Quá trình theo dõi các chiến sĩ phát hiện chúng tìm người Việt Nam đang làm ăn, buôn bán ở Lào để cấu kết đưa ma túy về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo tiêu thụ. Triển khai nhiệm vụ lực lượng đánh án Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phối hợp với Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) bắt gọn 3 đối tượng người Lào đang vận chuyển 62.000 viên ma túy tổng hợp trên chiếc xe ô tô bán tải. Qua đấu tranh, 3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Văn Phi La (sinh năm 1989), Chòi Ụ Đa Non (sinh năm 1990) và Mặn Kẹo Mạt (sinh năm 1975) đều cúi đầu nhận tội về hành vi vận chuyển ma túy. Sau khi triệt phá đường dây vận chuyển ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao người, tang vật cho lực lượng An ninh

tỉnh Khăm Muộn (Lào) tiếp tục phối hợp điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo pháp luật.

Trước tình hình hoạt động của bọn tội phạm, buôn bán ma túy ở trên địa bàn biên giới tỉnh Quảng Bình diễn biến phức tạp, gây lo lắng trong nhân dân, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã xây dựng lực lượng trinh sát tinh thông nghiệp vụ, dày dặn kinh nghiệm và sẵn sàng đối diện với hiểm nguy để ngăn chặn những chuyên án vận chuyển ma túy. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, với lập trường tư tưởng vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, những người lính mang quân hàm xanh của Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm BDBP Quảng Bình luôn miệt mài với những đợt tuần tra biên giới. Họ thâm lặng bắt tay vào việc, tập trung xác minh, thu thập chứng cứ, sàng lọc thông tin, rồi giám sát chặt chẽ di biến động của các đối tượng trong từng chuyên án. Vì vậy, những chuyên án ma túy được các chiến sĩ của đơn vị triệt phá đến cùng, không khoan nhượng cho bất kì một đối tượng nào.



Cán bộ, chiến sĩ Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm BDBP Quảng Bình họp bàn triển khai nhiệm vụ đánh án ma túy Ảnh: Đ.T

## Vấn đề - Sự kiện

Mới đây, vào lúc 15 giờ ngày 11/4/2018, tại Km71, Quốc lộ 12A thuộc bản Y Lan, huyện Nôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn (Lào), sau gần một tháng mật phục, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm BDBP Quảng Bình phối hợp với Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã triệt phá thành công chuyên án 538Lv. Cụ thể, vào thời điểm trên, các trinh sát phát hiện 3 thanh niên người Lào di chuyển từ hướng từ Lào về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng đánh án phát hiện nhiều gói hàng màu vàng, bên trong đựng nhiều gói nilon màu xanh dương, được 3 thanh niên này giấu kín trong người và phía dưới 2 xe mô tô. Đấu tranh khai thác nhanh, Ban chuyên án xác định đây là 24.000 viên ma túy tổng hợp được vận chuyển từ Lào vào Việt Nam để bán kiếm lời. Ba đối tượng người Lào bị bắt giữ khi vận chuyển ma túy gồm Thọ Kẹo (30 tuổi), trú tại bản Lầu, huyện Nôm Ma Lạt (tỉnh Khăm Muộn, Lào) là đối tượng chính trong Chuyên án 538Lv. Hai đối tượng còn lại là Neeng Soóng, 30 tuổi và Khăm Phết Chặng, 37 tuổi, đều trú tại huyện Khăm Cốt (tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào).

Tại buổi trao thưởng đột xuất cho BDBP Quảng Bình đấu tranh thành công chuyên án 538Lv, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã ghi nhận, biểu dương lực lượng đánh án BDBP Quảng Bình mưu trí, dũng cảm đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn về tội phạm ma túy trong thời gian qua; qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Đặc biệt, lực lượng đánh án BDBP Quảng Bình đã rất chủ động trong việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, lực lượng an ninh của nước bạn Lào, nhờ đó quá trình đánh án đảm bảo chặt chẽ và thu được hiệu quả cao.

Theo thống kê, từ năm 2015 đến tháng 4/2018, Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm BDBP tỉnh Quảng Bình đã xác lập, đấu tranh thành công 16 chuyên án (522L, 523L, 524L, 525L, 526L, 527L, 528Lv, 529Lv, 530L, 531L, 532 Lv, 533 Lv, 535Lv, 536Lv,

537Lv, 538Lv); chủ trì và phối hợp đấu tranh, xử lý 1.877 vụ/2.193 đối tượng; thu giữ 212.970 viên ma túy tổng hợp; 14kg cây quả thuốc phiện; 1.834 kg cần sa khô; 1,9 kg ma túy đá; 520,401 gam hêrôin; 2.918 kg pháo; 17.500 viên đạn thể thao và nhiều tang vật có giá trị khác. Từ triệt phá thành công các chuyên án ma túy, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã khởi tố hình sự 31 vụ/41 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 368 vụ/707 đối tượng/08 tổ chức; phạt tiền hơn 2,7 tỷ đồng; phối hợp bắt, chuyển giao cơ quan có thẩm quyền 1.160 vụ/1.217 đối tượng.

Dự báo tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào nói chung, khu vực biên giới tỉnh Quảng Bình nói riêng vẫn diễn biến khá phức tạp. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Đặng Văn Hoàng, Phó Trưởng phòng phòng, chống ma túy và tội phạm BDBP Quảng Bình cho biết: Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BDBP Quảng Bình sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, xác lập chuyên án đấu tranh; quản lý chắc địa bàn; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Đặc biệt, đơn vị chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với công an, hải quan, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn và hợp tác tốt với lực lượng phòng chống tội phạm hai tỉnh Khăm Muộn và Sa Vẳn Na Khệt (Lào) trao đổi thông tin, đấu tranh các loại tội phạm liên quan hai bên biên giới nhằm ngăn chặn kịp thời các đường dây mua bán, vận chuyển chất ma túy, để xây dựng địa bàn biên giới ổn định.

Ghi nhận những thành tích của những người lính mang quân hàm xanh, thời gian qua, Chủ tịch nước đã tặng 2 Huân chương Chiến công hạng Ba cho Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy BDBP Quảng Bình; Bộ Quốc phòng tặng 3 Bằng khen; Bộ Tư lệnh BDBP tặng 9 Bằng khen; UBND tỉnh Quảng Bình tặng 5 Bằng khen về những kết quả xuất sắc trong công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy ■

X. T